



วาระ 62 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ขอพระอัฐมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
นครปฐมเพื่อประดิษฐานพระอัฐมเป็นอนุสรณ์

## 62 ปี มศว มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร รำลึกคุณูปการ - มอบรางวัลศรีนครินทรวิโรฒวิชัย เปิดโรงแรมสุเทพ ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ

ปีพุทธศักราช 2554 วันที่ 28 เมษายน 2554 เป็นวาระ 62 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งนับแต่อดีตไป มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกปี ของวันที่ 28 เมษายน เป็นวัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการที่ได้มีกิจกรรมงานราตรีศรีนครินทรวิโรฒเข้าไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสืบไปในภายภาคหน้า

โอกาสนี้ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีเป็นประธานงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย



มศว อุทยานประเพณีคัลติวงาน : สำนักงานอธิการบดี โดยฝ่ายจัดการทรัพย์สิน นำคณะบุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานอธิการบดี เข้าศึกษาอุทยานด้านการประเพณีคัลติวงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จัตุรัสพหลโยธิน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2554



อุทยาน : ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว โดยอาจารย์สามมิติ สุบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ นำคณะนักประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลย เข็มหม่อมมหาวิทยาลัยและกิจการด้านงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554



ขอแสดงความยินดี : นายวรพล สุพร นิสิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ สาขาวิชาเอกการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทชุดกีฬาชาย พร้อมด้วยรางวัลและทุนการศึกษา และนายศรัณย์ โพธิ์เจริญ นิสิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทชุดกีฬาหญิง พร้อมด้วยรางวัลและทุนการศึกษา จากโครงการแกรนด์สปอร์ต อัจฉริยะ คอนเทสต์ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ Crystal Design Center (CDC)

62 ปี มศว มหาวิทยาลัย  
ที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร

ศรีนครินทร์วิโรฒ คณาจารย์ บุคลากร  
และนิสิตในอดีตและปัจจุบัน ได้ร่วม  
กิจกรรมสำคัญๆ ในวันสถาปนา  
มหาวิทยาลัยอันสำคัญยิ่งต่อชาว มศว  
ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกิจกรรม  
ที่สำคัญดังกล่าวในวาระครบ 62 ปีของ  
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย กิจกรรมใน  
ภาคเช้าตามลำดับ ดังนี้ การถวาย  
ภัตตาหารเช้าพระภิกษุและพิธีทำบุญ  
ตักบาตรพระภิกษุ 63 รูป พิธีวางพวง  
มาลาตักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์  
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และตักการะ  
รูปปั้นหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ  
โดยอธิการบดีกล่าววถุติและรำลึกถึง  
เกียรติคุณและคุณูปการ ศาสตราจารย์  
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวง  
สวัสดิสารศาสตรพุทธิ ซึ่งผู้บริหารและ  
บุคลากรจากทุกหน่วยงานร่วมวาง  
พวงมาลาตามลำดับ ถัดมาเป็นพิธีเปิด  
นิทรรศการ "การเดินทางอย่างมีแก่น  
สาระ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ"  
ณ ห้องวิชานิทรรศน์ ชั้น 1 อาคาร  
ประสานมิตร และพิธีมอบรางวัล  
ศรีนครินทร์วิโรฒวิจัย ประจำปี 2554  
ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคาร  
ประสานมิตร และพิธีเปิด โรงแรมสวูเทล  
(SWUTEL) ณ ชั้น 16 อาคารบริการ:  
ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล


กิจกรรมภาคบ่ายในเวลา 15.30 น.  
การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เรื่อง  
"พระมหาชนก" ณ โรงละครโคกมนตรี  
นาฏยศาลา ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม :  
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี พิธีเปิด  
นิทรรศการศิลปะ "ทำและทวย :  
ปรากฏการณ์ มานิต ศรีวานิจภูมิ"  
ณ g 23 ชั้น ๓ อาคารนวัตกรรม :  
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และ  
กิจกรรมในภาคค่ำ เวลา 18.00-22.00 น.  
งานราตรีศรีนครินทร์วิโรฒ ณ บริเวณ  
สนามกลางโดยมีการแสดงดนตรีของ  
วงดนตรีสุนทราภรณ์ และเปิดฟลอร์  
ลีลาศ พร้อมชมวีดิทัศน์ "2554 ก้าวสู่  
ปีที่เปลี่ยนแปลง 62 ปี ศรีนครินทร์วิโรฒ"  
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทร์วิโรฒ กล่าวเปิดงานและ  
พิธีมอบรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น"  
โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทร์วิโรฒ มีศิษย์เก่า มศว ที่  
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่สมควร  
ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.นายชินวรรณ  
บุญยเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวง



ศึกษาธิการ 2.นายอภิชาติ จีระวุฒิ  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3.นายสมบัติ  
คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว  
และกีฬา 4.ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์  
รองปลัดกระทรวง สำนักงาน ปลัดกระทรวง  
ศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการ  
แห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก 5.นางศิริพร  
กิจเกื้อกุล เลขาธิการคณะกรรมการ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.ศาสตราจารย์ ดร.มณีนันท์ จันทร์ณะละลิน  
ข้าราชการบำนาญ 7.รองศาสตราจารย์  
ชม ภูมิภาค ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์  
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และที่ปรึกษา  
สมาคมศิษย์เก่า มศว 8.นายเอิบ ทวีชาติ  
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 9.นายธนิษฐ์ ศรีภักดิ์

จอมยุทธชลุ่ย และอาจารย์สอนดนตรี  
นักดนตรีและนักจัดรายการวิทยุ  
10.นางวิลาสินี บุญลาภทวีโชค ทันตแพทย์  
ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย 11.นายอำนาจ จิตต์แจ้ง  
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ และ  
รองหัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ  
หัวหน้างานกายภาพบำบัดโรงพยาบาล  
ศรีธัญญา 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัลวีร์  
สิทธิ์ศิริอรอด อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทร์วิโรฒ โดยภายในกิจกรรม  
งานราตรีศรีนครินทร์วิโรฒปีนี้นอกจาก  
จะมีศิษย์เก่าศิลปินนักแสดงมาร่วม  
งานมากมายแล้ว ยังมีการแสดงพิเศษ  
บทเพลงชลุ่ยจาก อ.ธนิษฐ์ ศรีภักดิ์

การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด "มาลัยฟ้าหยาด"  
การแสดงนาฏศิลป์สากล ชุด "Let's  
Celebrate" การแสดงจากโรงพยาบาล  
ชลประทาน การแสดง Cover Dance  
จากนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทร์วิโรฒ การแสดงวงดนตรี  
ย้อนอดีตวันหวานยังหวานอยู่ การ  
แสดงวงดนตรีโปงลางลูกทุ่งหมอลำ  
โดยงานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  
ในปีนี้มีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  
หลายรุ่นมาแสดงพลังร่วมที่แข็งแกร่ง  
เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  
มีความเข้มแข็งและมีความเจริญ เป็น  
ศรีสง่าแก่มหานครในทุกปีสืบไป


• **คิด - คมวาทกรรม**  วิบูลย์ เตชะธวัช

ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาที่พวกเราชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกคนจะมาแสดงพลังร่วม แสดงน้ำใจ เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักยิ่งของเราให้เจริญก้าวหน้าเกรียงไกร เป็น“ศรีสง่าแห่งมหานคร” นิรันดรแล้วเราจะพบกัน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 28 เมษายนของทุกปี ด้วยรักและผูกพัน

## ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทผู้แทนทั่วไป

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ได้รับสมัครคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคม 2554 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 19 ราย และเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนทั่วไป จำนวน 11 ราย ดังนี้

1. นายชัยพร ถาวรรัตน์
2. นายสุธีร์ รัตนเมฆกุล
3. นายอารีย์ หาญสืบสาย
4. นางชื่นชีวิต ชดิพิทยสุนนท์
5. นายทินิจ เทพสาธ
6. นายมงคล ศรีวัฒน์
7. นายธนภัทร จักพานิชมนี
8. นางสาวลาวัลย์ รจิตรังสรรค์
9. นางจุรีย์ เลหาพงษ์
10. นายสันติ สุขัตต์ย์
11. นางบุปผา ปลื้มสำราญ

• **นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว**  สมเส็ง

## โรงเรียนสาธิตกับห้องเรียนภาษาสากล และห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ระบบโรงเรียนสาธิต “Demonstration School” ได้พัฒนาขึ้นในสังคมไทย พร้อมกับการพัฒนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา (2497) เป็นระบบโรงเรียนที่มีสภาพเป็นแปลงสาธิตการศึกษา ชั้นพื้นฐาน ภายใต้วิทยาลัยวิชาการศึกษาในอดีตที่เป็น “การศึกษาศาสตร์” ทั้งระบบ พัฒนาภายใต้ร่มคันฉัตรศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบัน วันเวลานี้ (2554) เราได้ร่วมกันพัฒนาระบบโรงเรียนสาธิตให้เป็นทั้งห้องทดลองและแปลงสาธิตการศึกษา (Laboratory and Demonstration School) ภายใต้กระบวนการปฏิรูปการศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ มศว “ความเป็นแปลงทดลองทางการศึกษา” ย่อมเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยของคณาจารย์โรงเรียนสาธิต คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์คณะร่วมผลิตและทุกคณะทุกหน่วยงาน ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ของนิสิตทางด้านศึกษาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตย่อมต้องเป็นฐาน เป็นความรับผิดชอบ เป็นคุณค่าที่สำคัญยิ่ง นอกจากนั้นแล้วคุณภาพของ “ความเป็นแปลงสาธิตทางการศึกษา” ยังดำรงอยู่และได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

วันเวลานี้ มศว ของเรามีระบบโรงเรียนสาธิตที่เข้มแข็งมากหลายประการ (จึงเป็นที่คาดหวังมาก)

1. คณะศึกษาศาสตร์เป็นแม่ข่ายและมีคณะร่วมผลิตที่รับผิดชอบการสอนวิชาเอก คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพลศึกษา เสริมทัพให้เข้มแข็ง มีคณะกรรมการร่วมที่เข้มแข็ง
2. มีระบบการนิเทศปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ที่เข้มแข็ง ชัดเจน ประกอบด้วยอาจารย์นิเทศการศึกษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ และอาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน
3. นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ ต้องฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ทุกอย่างเหมือนครูอาจารย์ประจำ คนหนึ่งต้องมีประสบการณ์ในโรงเรียนสาธิต มศว แห่งใด แห่งหนึ่ง 1 ภาคเรียน และโรงเรียนอื่น ๆ 1 ภาคเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและเข้มแข็ง
4. นิสิตทุกคนมีระบบการเตรียมการสอน กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลที่เข้มแข็ง และทุกคนต้องทำวิจัยชั้นเรียน (Action Research) ไปพร้อมกัน
5. มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมนิสิตทางการศึกษา ทั้งกิจกรรมร่วมและกิจกรรมของแต่ละคณะ เป็นระบบกองทุนที่มีงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี

เรามี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน กำลังดำเนินการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา องค์กระบวนคณะที่ มศว องค์กรฯ จังหวัดนครนายก (มีโรงเรียนสาธิตอยู่ในสถาบันดังกล่าว) และกำลังดำเนินการ “โรงเรียนสาธิต ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” รวมแล้วจะมีโรงเรียนสาธิต 5 แห่ง... ทำหลายมาก

นโยบายที่มหาวิทยาลัยให้ไว้ตั้งแต่ปี 2546-2547 คือ ขอให้พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้มีห้องเรียนภาษาสากล/ภาษาอังกฤษ ให้มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้พัฒนาหลักสูตร EPTS (English Program for Talented Students) สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีผู้นิยมมาก ขยายเป็นสองห้องเรียนแล้ว โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ได้เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษแล้ว และกำลังดำเนินการเรื่องห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความคาดหวังทางด้านนี้ต่อไปอีก

สำหรับ “โรงเรียนสาธิต มศว องค์กรฯ” ภายใต้สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว เปิดรับนักเรียนทั่วไปไปปีการศึกษา 2554 และจะพัฒนาให้มีห้องเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียนภาษาสากลต่อไป พร้อมไปกับการเรียน 2 ระบบ คือ ระบบไปกลับและหอพัก...โปรดรอคอยด้วยความระทึกใจ

เหล่านี้คือนโยบายเหล่านี้คือความฝันและเหล่านี้คือ “จินตนาการและร่วมกันปั้นจินตนาการให้เป็นจริง”...ขอขอบคุณทุกคน

# 'รัชเดช เครือทิวา'

## ครูนักกีฬาทีมชาติ เลือดเทา-แดง

รัชเดช เครือทิวา ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์เก่าสายเลือด เทา-แดง ของชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยแท้ จบปริญญาตรีและปริญญาโท จากภาควิชาพลศึกษา มศว รัชเดช เครือทิวาหรือ "โอม" อาจารย์ J.O. ชื่อเดิมคือ ปริษฐา เครือทิวา นักบาสเกตบอลทีมชาติไทย ชาวจังหวัดอ่างทอง ลังกัตสโมสรทิวไฟงาม และเล่นให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในบาสเกตบอลยุวลีก ในตำแหน่งปีก มีสถิติจุด 3 แต้มเป็นอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 2550 เป็นคนไทยคนแรกที่ได้เล่นในลีกบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐอเมริกา "ฟรีเมียร์ บาสเกตบอลลีก" (PBL) โดยเล่นให้กับทีมแมริแลนด์ไนท์ฮอว์กส์

**ในวันนี้รัชเดชหันเหชีวิตจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย มาเป็นครูอย่างเต็มตัวประจำคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของเขาเองพร้อมกับบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้**

**บทบาทของการเป็นนักกีฬากับการเป็นครูแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง**

"ถ้าเป็นอาจารย์ก็จะคล้ายๆ มุมมองของโค้ชมากกว่า คือมีหน้าที่ให้ความรู้สอนเทคนิคการเล่นกีฬาให้กับนักกีฬา เหมือนกับครูซึ่งเราเป็นครูพลศึกษาก็ต้องสอนเทคนิค ให้ความรู้ในการเล่นกีฬาให้กับลูกศิษย์ แต่ถ้าเราเป็นนักกีฬาเราก็มีหน้าที่เล่นและก็มีหน้าที่เรียนรู้จากโค้ช เรียนรู้วิธีเล่นของโค้ช"

**เปลี่ยนจากการเป็นนักกีฬาอาชีพมาเป็นอาจารย์ได้อย่างไร**

"เนื่องจากบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเลยทำให้ลำบากสุดทำให้ต้องหันไปมองในเรื่องอาชีพการงาน

อาจารย์ธงชาติ พุทอง ซึ่งท่านเป็นอาจารย์คณะพลศึกษา มศว ที่สอนเรามากก็ได้แนะนำให้มาเป็นอาจารย์ที่ มศว เพื่อดำยทอดความรู้เรื่องบาสเกตบอลให้นิสิตรุ่นน้องๆ"

**เคยเป็นนิสิตของ มศว อาจารย์คิดว่า มศว ให้อะไร และ อาจารย์จะทำได้ให้อะไรกับ มศว**

"ผมภูมิใจที่จบจาก มศว เรียนปริญญาตรี 4 ปี เรียนปริญญาโทอีก 4 ปี ทำให้ผูกพันกับสถาบัน และคิดว่าเมื่อได้เข้ามาทำงาน มาเป็นอาจารย์ ก็จะได้นำประสบการณ์ตอนเป็นนักกีฬามาถ่ายทอดให้กับนิสิต นักกีฬาที่เรียนอยู่ที่นี่ เหมือนที่เราได้ทำสิ่งที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย และจะพยายามทำให้คณะพลศึกษาที่เราเรียนจบมามีชื่อเสียงจากการที่เราจะช่วยสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกรีฑาประเภทต่าง ๆ ที่สุดแล้วก็จะทำให้เกิดการพัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตาม เพื่อที่จะได้พัฒนาศักยภาพของนิสิตของ มศว และสร้าง



ชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าของ มศว ผมเชื่อว่า มศว เป็นสถาบันที่ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างจริงจัง ให้โอกาสในการเรียนรู้ต่อชีวิตส่วนรวม ทำให้เราเกิดประสบการณ์ชีวิตที่เข้มแข็ง สำหรับผมผมรักกีฬาและเล่นกีฬาอย่างจริงจังจนไปถึงจุดที่ผมพึงพอใจ ผมจึงอยากจะทำนิสิตทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองรักและอยากจะเป็น ใ้รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีที่สุด และต้องเป็นคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน"

ขอขอบคุณที่มนิสิตสาขาภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มศว : นิสิตฝึกงานประชาสัมพันธ์พันธัมภษาณ์-ถ่ายภาพ

**ปฏิทิน**  
กิจกรรมข่าว มศว

ทั่วไป/เสวนา



**Research Highlight**  
ผลงานของ ดร.เปรินทร์ ชัยวิสุทธิราษฎร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และคณะได้รับคัดเลือกจาก Asia-Pacific International Molecular Biology Network (A-IMBN) และ NPG Nature Asia-Pacific เป็น research highlight ใน A-IMBN Research website, ซึ่งเป็น online journal เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ผู้สนใจดูได้ที่ <http://www.natureasia.com/A-IMBN/article.php?id=485>

**เสวนา จัดทำร่างหลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพ**  
สำนักงานคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญเชิญเข้าร่วมการเสวนา เพื่อจัดทำร่างหลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การเสวนา เมืองเทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 9:00-16:00 น. ณ ห้องชองอินทร์ อาคาร 3 มศววิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดอบรมความรู้ : การบริหารฐานความรู้ด้วยชุมชนศึกษา ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอัสสัมชัญ อิน รีสอร์ท จังหวัด นนทบุรี



ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : ดร.สุระณี บุญประกอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา จัดฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนากรอบและของงานอยู่คุณภาพของงาน และศึกษาดูงานของบุคลากรหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัย (ระดับปฏิบัติการ) ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาธารณรัฐ



คณะแพทยศาสตร์ : ศ.นพ.สมเกียรติ วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แพทย์หญิง นพ.หญิงสุจิตต์ วัฒนาพรโชติ ใจอาชวีกับคณะแพทย์ศาสตร์ คณะใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม 15-402 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว



กองบริหารการศึกษาศึกษา : รศ.ดร.วิภาวี ธนพิณภูมิพิศุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว และนักวิชาการศึกษากองบริหารการศึกษาศึกษา ศูนย์อำนวยการและพัฒนาระบบ มศววิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเนตหรือผู้สื่อข่าวรายชื่อนี้ตามส่วนต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว ของเสนาเก้าสิบ (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลโก้ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายคำขวัญโทรทัศน์ สำหรับประชาสัมพันธ์ได้ที่ [prswunews@gmail.com](mailto:prswunews@gmail.com)

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 0-2259-7166